



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แจ้งปฏิทินรับน.ศ.แพทย์กลุ่ม"กสพท." ปี"52คณะทันตฯ5มหา"ลัยร่วมด้วย รวมกว่า1.3พันคน-เริ่มสมัคร1ส.ค.

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แถลงเรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบรับตรงว่า กลุ่ม กสพท.จะเปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในกลุ่มคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน รวมจำนวน 1,340 คน จำแนกเป็นคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 25 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 คน ม.เชียงใหม่ 45 คน ม.ธรรมศาสตร์ 60 คน ม.นเรศวร (มน.) 30 คน โรงพยาบาลรามาริบัติ ม.มหิดล 150 คน ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120 คน ม.สงขลานครินทร์ 40 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 30 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 70 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 100 คน ซึ่งแยกเป็นชาย 60 คน หญิง 40 คน ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 70 คน ม.มหิดล 80 คน ม.เชียงใหม่ 30 คน ม.สงขลานครินทร์ 20 คน และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 20 คน คาดว่าจะมียอดผู้สมัครประมาณ 20,000 คน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แม้ว่าปีนี้จะมีคณะทันตแพทยศาสตร์ของ ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกับ กสพท.เพิ่มเติมมาก็ตาม

นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่ม กสพท. กล่าวว่า ปฏิทินการรับสมัครและการสอบมีดังนี้ รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ ทางอินเทอร์เน็ตของสถาบันที่ร่วมโครงการ, ชำระค่าสมัครวันที่ 1 สิงหาคม-4 กันยายน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, ส่งใบสมัครและเอกสารวันที่ 4 กันยายน, สอบวิชาเฉพาะวันที่ 1 พฤศจิกายน, ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะประมาณเดือนธันวาคม, สอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ตามประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.), สอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายหลังการประกาศผลสอบโอเน็ตและเอเน็ตแล้วประมาณ 1 สัปดาห์, สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศผล, ประกาศผลขั้นสุดท้ายภายในวันที่ 18 เมษายน 2552 จากนั้นจะส่งรายชื่อไปตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ปีการศึกษา 2552 ที่ สกอ.

พญ.บุญมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ ในฐานะประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรง ของ กสพท. กล่าวว่า ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในคณะแพทยและคณะทันตแพทย โดยจะต้องลาออกก่อนวันยื่นใบสมัคร ต้องไม่เป็นผู้ได้รับโควตาพื้นที่และโครงการพิเศษต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ยืนยันสิทธิกับสถาบันแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิการคัดเลือก ทั้งนี้ ในปีนี้ กสพท.เปิดให้ผู้สมัครมีสิทธิเลือกคณะ/สถาบันได้ไม่เกิน 4 ลำดับเพิ่มจากปีที่แล้วที่ให้เลือก 3 ลำดับ เนื่องจากมีคณะเพิ่มขึ้น ถ้าต้องการเปลี่ยนจะต้องสมัครและชำระค่าสมัครใหม่ทุกครั้งภายในวันที่ 31 สิงหาคม เมื่อได้รับยืนยันการชำระเงินจากธนาคารและได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับสมัครสอบจะส่งเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบให้ผู้สมัคร ซึ่งตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/consortium

"สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรก 5 วิชารวมกันมากกว่า 60% และจะคิดจากการสอบเอเน็ต 5 วิชา 70% โดยแต่ละวิชาต้องได้มากกว่า 30% และวิชาเฉพาะ 30% ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมามีการทุจริตสอบโอเน็ตและเอเน็ต ดังนั้น ปีนี้ กสพท.จึงขอตัดสิทธิผู้ที่ถูกลงโทษ หรือร่วมทุจริตการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะตรวจดูสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของปีการศึกษา 2550-2551 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกลำดับคณะสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/consortium" พญ.บุญมีกล่าว

ด้าน นพ.สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ ม.มหิดล กล่าวว่า สำหรับแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาของคณะแพทยและทันตแพทยของ กสพท.ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นปีแรกที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบแอดมิสชันส์ ในส่วนของกลุ่ม กสพท.ได้หารือกันเบื้องต้นเห็นว่าจะใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตเหมือนเดิม ส่วนเอเน็ตที่มีการยกเลิกไปนั้น กำลังพิจารณาอยู่ว่ากลุ่ม กสพท.จะมาจัดสอบเองหรือว่าควรจะใช้คะแนนสอบวัดความถนัด PAT 2 การวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เพราะใกล้เคียงกับคณะแพทยและทันตแพทยมากที่สุด ซึ่งทาง สทศ.จะจัดสอบ PAT ในเดือนมีนาคม 2552 ดังนั้น ขอรอดูกระบวนการจัดสอบของ สทศ.ก่อนว่าเป็นไปอย่างไรเรียบร้อยดีหรือไม่

หน้า 22